

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสำนักงานสีเขียว ของสำนักหอสมุดกลาง สจล.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คุณาสวรรค์เวช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสำนักงานสีเขียว โดยมีข้อสรุปดังนี้

ตามที่สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้กำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามคู่มือมาตรฐานสำนักงานสีเขียว โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสำนักหอสมุดกลางสู่การเป็นห้องสมุดคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน (KMITL Excellence) เป้าประสงค์ ๔.๓ สภาพแวดล้อมที่ดีมีสุข (Environment Well-Being) กลยุทธ์ ๔.๓.๑ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นสถาบันสีเขียว (Green-University) นั้น

คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ได้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

๑. รับการตรวจประเมินครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผลจากการตรวจประเมินในครั้งนี้ สำนักหอสมุดกลางมีเกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

๒. รับการตรวจประเมินครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้การรับรองหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) แก่สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยมีเกณฑ์การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ดังนี้

หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management)

หมวดที่ ๒ การดำเนินงาน Green Office (Operation of Green Office)

หมวดที่ ๓ การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)

หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย (Waste and Waste Management)

หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Management)

หมวดที่ ๖ การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)

หมวดที่ ๗ การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

จากการประเมินดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๘๐๕/ว๑๒๐๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งผลการตรวจประเมินโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) ซึ่งเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สจล. เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ณ โรงแรมรามามาการ์เด็นท์ โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ได้กล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และให้กำลังใจต่อสำนักหอสมุดกลางมาโดยตลอด และขอขอบคุณคณะกรรมการสภาสถาบัน ที่ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งปัจจุบันได้จัดห้องสมุดในรูปแบบที่ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา โดยจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น การร้องเพลงคาราโอเกะ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตของที่ประชุมสภาสถาบัน

นายกสภาสถาบัน กล่าวแสดงความชื่นชมสำนักหอสมุดกลาง ที่ดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว และได้รับรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนายกสภาสถาบัน มีข้อเสนอแนะและเน้นย้ำประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ คือ ให้สำนักงานหอสมุดกลาง ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

มติที่ประชุม

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียวของสำนักหอสมุดกลาง สจล. ตามที่เสนอ
๒. ให้สำนักหอสมุดกลาง ดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ลงชื่อ

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน